

กองทัพบก ร่วมกับ กสิกรไทย เปิดโครงการ เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ ๘๐ พรรษามหาราชนี จัด ทำสารคดีกิ่งละคร และหนังสือ “ศึกเก้าทัพ”

กองทัพบก ร่วมกับ กสิกรไทย เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ ๘๐ พรรษามหาราชนี จัดทำสารคดีกิ่งละคร และหนังสือ “ศึกเก้าทัพ”

— ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ — กองทัพบก ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดโครงการ “ศึกเก้าทัพ” โครงการจัดทำภาพยนตร์สารคดีกิ่งละคร และหนังสือประวัติศาสตร์ “ศึกเก้าทัพ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ หวังปลูกจิตสำนึกคนไทยให้เกิดความรัก สามัคคี หวงแหนแผ่นดิน และเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ นานัปการเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยมาโดยตลอด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีนี้ กองทัพบกได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดโครงการ “ศึกเก้าทัพ” ซึ่งเป็นการจัดทำภาพยนตร์สารคดีกิ่งละคร และหนังสือประวัติศาสตร์ “ศึกเก้าทัพ” นี้ กองทัพบกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเทิดทูนบูรพกษัตริย์ ผู้ทรงนำทัพต่อสู้ศึกปกป้องผืนแผ่นดินไทย และอนุชนรุ่นหลัง จะได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วง “ศึกเก้าทัพ” ซึ่งเป็นสงครามไทย-พม่า ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๘ จากหนังสือและสารคดีกิ่งละครที่กำลังจัดทำนี้ ได้ศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบที่มีความบันเทิงแทรกอยู่ แต่สิ่งที่ประชาชนคนไทยที่จะได้อ่านและได้ชม “ศึกเก้าทัพ” ในครั้งนี้ จะซาบซึ้งในบทบาทวีรกรรมของนักรบไทยที่รักษาแผ่นดินไว้ให้เราจนถึงวันนี้ โดยเฉพาะกสิกรและหัวใจรักชาติที่สามารถนำชัยมาสู่ประเทศ

นายบัณฑิต ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทย ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีนี้ ด้วยการร่วมกับกองทัพบก จัดทำภาพยนตร์สารคดีกิ่งละคร และหนังสือประวัติศาสตร์ “ศึกเก้าทัพ” และธนาคารกสิกรไทย จะทำเป็นชุดหนังสือและดีวีดี ๑๒ ตอน จำหน่ายเป็นชุดในราคาชุดละ ๑๒๘๐ บาท (๑๒๘๐ มาจาก ๑๒ สิงหาคม ๘๐ พรรษามหาราชนี)

โดยจะออกจำหน่ายโดยเงินรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กองทัพบกเพื่อโรงพยาบาลค่ายทหาร

โครงการ “ศึกเก้าทัพ” เป็นโครงการจัดทำสารคดีกึ่งละคร และหนังสือประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงวิมลศิริไฟบูลย์ (ทมยันตี) เป็นบรรณาธิการหนังสือและผู้พัฒนาบทละคร ในส่วนของหนังสือจะนำเสนอเรื่องราวตั้งแต่การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ เน้นเล่าเรื่องราวการศึกษาสงคราม ๙ ทัพ จนถึงสิ้นสงครามพม่าในปลายสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น ขณะที่ในส่วนของภาพยนตร์สารคดีกึ่งละคร จะจับความและดำเนินเรื่องสอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพิ่มสีสันภาคละคร เพื่อให้การนำเสนอกระชับและชวนติดตาม ทั้งนี้จะเน้นให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ และพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกป้องรักษาเอกราชของชาติไทยให้ประชาชนได้รับรู้และภาคภูมิใจ อันนำมาซึ่งความตระหนักถึงความรักชาติ รู้รักสามัคคี และหวงแหนแผ่นดิน นอกจากนี้ยังผสมผสานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เทคโนโลยีแอนิเมชัน เข้ามาให้ละครมีการนำเสนอที่น่าสนใจ และน่าดูมากยิ่งขึ้น

คุณหญิงวิมล กล่าวว่า ในฐานะบรรณาธิการหนังสือ ได้อ่านต้นฉบับแล้ว รับประกันว่า “ศึกเก้าทัพ” ที่กำลังจัดทำนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่คณาจารย์ที่ค้นคว้าประมวลข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาอย่างถูกต้อง ได้นำมาร้อยเรียงด้วยภาษา สำนวน ที่อ่านเพลินสนุกตั้งแต่ต้นจนจบ ส่วนสารคดีกึ่งละครเรื่อง “ศึกเก้าทัพ” แม้จะท้าทายกว่าการทำละครอื่น ๆ แต่จากการที่เราเล่าเรื่องด้วยสารคดีเพื่อให้ได้เนื้อหาสาระที่ครบถ้วนถูกต้อง การเล่าเรื่องสารคดีของเราก็ไม่น่าเบื่อ เพราะเราแทรกฉากละครที่ทำให้สนุกและทำให้เดินเรื่องได้เร็ว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวเสริมว่า สารคดีกึ่งละครเรื่อง “ศึกเก้าทัพ” นี้ ทางกองทัพได้ให้การสนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมแสดงและจะออกอากาศทาง ททบ.5 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.00-22.30 น. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้